
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕๕9 
วันท่ี  22  สิงหาคม  ๒๕๕9   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
6.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
10.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
11.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
12.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
13.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
14.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
15.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
16.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑7.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง. 
18.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
19.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
20.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
21.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
22.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
23.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
24.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
25.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
26.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
27.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
     
 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
8.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
9.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
10.นายตวงสิทธิ ์ อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   
12.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
13.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 
15.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
17.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
18.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นายธวัชชัย        ใจดี   นิติกรชํานาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ        
 ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 

21.นายประพันธ ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
22.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
23.นายธีรศิษฎ ฐาปนา   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
24.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
25.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
๒6.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
27.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
28.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
 
 
 

29.นายประเสริฐ... 
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29.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๓0.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
31.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
3๒.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
33.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
๓4.นางสาวจริยา มหามิตร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
35.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
๓6.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
37.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
๓8.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
39.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บฯ 
40.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
41.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
4๒.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
4๓.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
44.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
45.นายสุริยะ ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
4๖.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
47.นางสาวจุไรรัตน นิคมเขตต  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
48.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
49.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
50.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
51.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
52.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๕3.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
54.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๕5.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
56.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
57.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 

เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

 

 

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ      เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และขอ ๒๕    
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ .ศ. ๒๕๔๗   และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิก สภาฯ ลงชื่อและอยูใน หองประชุม 
  จํานวน......27...... คน  ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ ข้ึนสูบัลลังก  

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง  กลาวเปด ประชุม        
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ และผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึกเปนเกียรติ      

มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร  
สวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหง
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดนัดประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๙ ในวันนี้ 
และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ
ของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๙  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
เนื่องดวยรายงานการประชุมสภาองคการบ ริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ   

สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ไมสามารถนําเสนอตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหสภาฯ รับรองได เนื่องจากมีเวลาในการจัดทํา
กระชั้นชิ ดและกอนท่ีจะนําเสนอตอสภาฯ ตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ       
ตรวจรายงานการประชุม และแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบลวงหนา
อยางนอยหนึ่งวัน  จึงไมสามารถนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ได 

จึงขอนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองในคราวตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐    

       (วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ , วาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๐  วาระท่ี ๒  ข้ันแปรญัตติ                                                 
    (คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เปนผูเสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ   
 
 

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหา ดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอ  ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้น
ตามรางเดิม  และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้น อยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติม        
ในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการ    
แปรญัตตินั้นเปน ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน      
คําแปรญัตติดวย และ ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทอง ถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  
   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น   
  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปร ญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
   ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข      
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ  ท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม
เฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไ มใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก  ในกรณีท่ีมีมติ   
สงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ 
เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติ
ใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว  ท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้น           
ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้ นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน  ไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
  ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไว
เทานั้น 

ขอ ๑๑๐   ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ และสง  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา         
แลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  พรอมท้ังรายงานยอ
ยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน 

รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใด
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปน
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ 

 
 
 

ขอ ๕๒ การพิจารณา... 
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     ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย  เวนแตท่ีประชุม
  สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการ แปรญัตติรางขอบัญญัติ  รายงานผลการ แปรญัตติตอสภา
ประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายเสรี สุวรรณวิจิตร    เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.แปรญัตติฯ   มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

 ดวยในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2       
  ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕ 9  เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 2559  ไดมีมติรับหลักการ                    
  แหงรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560 กําหนดระยะเวลา
  เสนอคําแปรญัตตติอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เริ่มตั้งแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2559  
  เวลา 08.00 น. –  18.00 น. , วันท่ี 17 สิงหาคม 2559  เวลา 08.00 น. –  18.00 น. 
  และวันท่ี 18  สิงหาคม 2559  เวลา 08.00 น. –  12.00 น.  รวม 3 วัน  เปนเวลา 24 ชั่วโมง  
  ณ หองประชุม 1  (ชั้น 9)  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไมมีผูมายื่นหนังสือเสนอ           
  คําแปรญัตติแตอยางใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา  ดังนี้ 

  ๑.ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นางสาวอุมา  วิภูษณะ  เปนประธานกรรมการ   
  และนายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เปนกรรมการ/เลขานุการ   

  ๒.ไมมีผูมายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด  
    ๓ .การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว เริ่มตั้งแตชื่อขอบัญญัติ               
  และเรียงตามลําดับเปนรายขอ ซ่ึงผลการพิจารณามีดังนี้ 
   (๑) ชื่อขอบัญญัติ  ไมมีผูแปรญัตติ        ไมมีการแกไข 
   (๒) หลักการและเหตุผล ไมมีผูแปรญัตติ        ไมมีการแกไข 
      (๓) ขอท่ี ๑,๒  ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 
     (๔) ขอท่ี ๓  ไมมีผูแปรญัตติ           ไมมีการแกไข 
      (๕) ขอท่ี ๔  ไมมีผูแปรญัตติ       ไมมีการแกไข 
  (6) ขอท่ี 5  ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  (7) ขอท่ี 6  ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  (8) ขอท่ี 7  ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 

 ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๐ และขอ ๑๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
  คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาและศึกษารายละเอียด ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว 
  จึงมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
  และใหนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....27......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิรางขอบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิ รางขอบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน     

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผานวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติรางข อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   เห็นชอบ  จํานวน .......25....... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........2......... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบ ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวาระท่ี  ๓ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......27.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน   
สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี  ๓  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   เห็นชอบ  จํานวน .......25....... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........2......... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญทานนายก อบจ. ครับ  
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิกระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ตองขออนุญาตเรียนวาเปนอีกปนะครับ            
  ท่ีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีไดทําตามกรอบอํานาจหนาท่ี และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
  ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงผมขอเรียนวาถึงแมงบประมาณ
  ฉบับนี้จะไมสมบูรณรอยเปอรเซ็น ต แตวาเราสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข โดยใชมติ
  ของสภา ฯแหงนี้ได ใน งบประมาณป 2560 ท่ีผานไปนี้ ถามีความจําเปนและเรงดวน       
  ท่ีสามารถทําใหดีกวาเดิมได ทานก็สามารถบอกฝายบริหา รมา เราสาม ารถทําใหงบประมาณ   
  ป 2560 เปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชนได ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง สวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมา ณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิต ติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙        
    ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559   ดังนี้  

 โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
  - ประเภท คาจางพนักงานจางผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา รายการท่ี 7.5 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 26 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาตอบแทน     รายการท่ี 1 
  - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 2,3,4,

          5,7,38 
  - ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี 10.1 
 
 
 

แผนงานศาสนา... 
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  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น   
  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 7 
  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
  แผนงานการเกษตร 
  งานสงเสริมการเกษตร 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 

   จํานวนรายการโอนลดท้ังหมด 13 รายการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 8,147,000.- บาท  
 (แปดลานหนึ่งแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน )  เพ่ือโอนเพ่ิมรายการท่ีงบประมา ณไมเพียงพอ
 จํานวน 3 รายการ  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  8,147,000.- บาท (แปดลานหนึ่งแสนส่ีหม่ืน -  
 เจ็ดพันบาทถวน) 

  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    
  -  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     รายการท่ี 3 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  - คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    รายการท่ี 58 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ           
  พ.ศ. 2559  ดังกลาวนี้มา เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ       
  ขออธิบายเพ่ิมเติมนะครับ ตอนนี้ทานจะเห็นวาแตละโครงการมีการโอนลด หลักหม่ืนก็มี   
  หลักแสนก็มี  เปนการเก็บตกนะครับ พอถึงปลายปงบประมาณเราจะไดไมตองทําเยอะ  
  เราก็จะทยอยๆทํา วันนี้เราก็จะโอน ลดในโครงการท่ีคาดวาจะไมไดใชและบางโครง การก็เปน
  เงินท่ีเหลือนะครับ มาโอนเพ่ิมในโครงการท่ีมีอยูแลว วันนี้โอนลดจาก 13 รายการ  มาโอนเพ่ิม
  สมทบอีก 3 รายการ  เปนเงินท้ังสิ้น 8,147,000 บาท เสนอให สภาฯพิจารณาอนุมัติครับ 
  ขอบคุณครับ 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ี ประชุม  วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม   
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....27......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
      สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    อนุมัติ       จํานวน ......25......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทร วงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจาย เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประ จําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙  
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

 
 
 
 

โอนลด... 
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โอนลด    
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1,2 

   จํานวนโครงการโอนลดท้ังหมด 2 รายการ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 188,100.- บาท 
 (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน ) โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน      
 6 รายการ  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  188,100.-บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 9,10,11, 12,13 
- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  รายการท่ี 2 

 จึ งขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
  พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขออธิบายเพ่ิมเติมนะครับ รายการท่ี 1 คาใชจายในการ แขงขัน
  กีฬานักเรียน โอนลด  131,330 บาท และรายการท่ี 2 คาใชจายในการ บํารุงรักษาดูแล
  ระบบคอมพิวเตอรภายในอุทยานการเรียนรูระยอง โอนลด 56,770 บาท เพ่ือมา ตั้งเปน
  รายการใหม ในการจัดซ้ือตูและจัดซ้ือลําโพงก็ใชจํานวนเงินท่ีโอนลดเทากับจํานวนเงินท่ีตั้งใหม 
  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......27.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน ......25......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......2........คะแนนเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ใ นหมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังนี้  

   แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 58 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 255 9 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง   
  ไดพิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิกระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ
  อภิปรายนะครับ ใน ระเบียบ วาระ ท่ี 4  ทานสมาชิกสภาฯ จะเห็นวาเปนเรื่องท่ีตั้งจาย
  เปนรายการใหม  ขณะนี้จะมีการเก็บเงินทุกโครงการใน งบประมาณป 2559 ท่ีเงินเหลือ 
 
 
 

จากการ ประมูล ...  
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          จากการประมูลบาง ไมไดจัดซ้ือจัดจางบาง จัดซ้ือจัดจางไมทันบาง ก็จะเก็บมาตั้งจายเปนรายการใหม 
  สวนระเบียบวาระท่ี 5 เปนเรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ก็คือวาในคําชี้แจงเดิม    
  รายการท่ี 58 ขยายสะพานใหกวางรวม 18 เมตร ยาว 35 เมตร จํานวน 1 แหง เปนเงิน
  26,834,000 บาท โดยใชงบประมาณป 2559 เปนเงิน 11,653,000 บาท และผูกพัน
  งบประมาณป 2560 เปนเงิน 15,181,000 บาท  ท่ีทานสมาชิกสภาฯคนหนึ่งเคยถามวา       
  ถนนสายนี้มีความสําคัญยังไงท่ี ใชงบประมาณป 2560 เราก็ตองมาปรับสะพานรองรับ
  ความกวางของถน น เดิมความกวางสะพานอาจจะนอย ปรับใหกวางข้ึน   โดยเราใชเงิน   
  ป 2559 ท่ีมีอยู แลวก็ไปผูกพันป 2560 ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ .กนกวรรณ เบญจาทิกุล    กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ             
  ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ . เขต ๑ อ.แกลง   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ    
  ท่ีจะนําเสนอภาพสะพาน ใหทุกทานไดชมนะคะ  ถนนเ สนนี้เปนเสน อบจ .รย .0220   
  สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3  เขาจะเรียกวาทางเกวียน-เนินอูทองคะ เทาท่ีดิฉันไดเขามา
  ทํางานจะมีการปรับปรุงเฉพาะผิวถนนอยู 2 รอบ ในสวนท่ีเปนลูกศรสีแดงเปนสวนของ
  สะพานท่ีทานนายกฯ ไดนําเรียนวาไดมีการขยายเพ่ือรองรับ ผิวจรา จรท่ีเดิม ตั้งไว        
  ในป 2559 แลวผูกพันป 2560 ก็คือ 22 ลานบาท แตรอบนี้คือเสริมข้ึนอีกก็จะเปน 
  26 ลานบาทเศษ ซ่ึงตรงนี้เปนถนนท่ีสําคัญเนื่องจากวา เปนเสนทางคมนาคมท่ีสามารถ
  เขาไปสูอําเภอเขาชะเมาได แตวาชวงตอจากนี้ไปจะเปนชวงท่ีเปนเมกะโป รเจคท่ี       
  คราวท่ีแลวไดมีทาน ส .อบจ .ไดอภิปรายก็คือเสน 0203 เนินอูทอง- เขาชะเมา ก็จะเปน
  รอยตอเชื่อมกัน สําหรับปญหาของถนนเส นนี้ก็คือในเรื่องของการมีน้ําทวม บอยครั้ง    
  เวลาท่ีฝนตกหนักๆ จะทวมตั้งแตปากทางจนถึงบริเวณตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้น         
  ถาสมมุติวา ตรงนี้เดิมตามแผนมันไมมี แตพอไดคุยกับทางทาน ผอ .กองชาง ทานรองปลัด  
  ชาญชัย และก็ไดนําเรียนทานผูบริหาร ทานก็ใหความสําคัญตรงนี้ก็ไดมีการปรับปรุงแกไข
  ในฉบับนี้ก็ตองกราบขอบพระคุณแทนพ่ีนองประชาชนท่ีทานใสใจและเห็นความสําคัญ
  และแก ไขปญหาอยางเรงดวน ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......27.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   อนุมัติ       จํานวน ......25......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ .กนกวรรณ เบญจาทิกุล    กราบเรียนทานประธานส ภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ             
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ. เขต ๑ อ.แกลง  ขออนุญาตท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
จากระเบียบวาระท่ี 5 เม่ือสักครูนี้นะคะ  ขออนุญาตนําเสนอภาพนะคะ ก็คงจะตอเนื่อง
จากการประชุมเม่ือเดือนกรกฎาคม  ในเรื่องของการปรับลดโคร งการถนนเสนหนึ่งในเขต 
อบต .ทางเกวียน เนื่องจากมีโครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองแกลง  ตรงนั้นเปนเสนหนึ่ง
แลวนะคะท่ีเราปรับลดเพ่ือไปทําเสนอ่ืน ภาพนี้ก็จะเปนอีกเสนหนึ่งท่ีดิฉันไดทําลูกศรไว 
เปนปายโครงการท่ีมีเสนทางเลี่ยงเมืองตัดผานเชนกัน  เม่ือสัปดาหท่ีแ ลวเราดู            
ในรางขอบัญญัติโครงการท่ี 94 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต             
ชวงถนนมาบใหญ หมู 3 และหมู 10 ของตําบลทางเกวียน เขาไปสูอําเภอวังจันทร     
เสนนั้นก็จะมีทางเลี่ยงเมืองแกลงตัดผานอีกเชนกัน เปนเสนท่ี 3 แลวคะ ตรงนี้ดิ ฉันก็ได
ลองพูดคุยกับทางสมาชิกสภาฯ ในเขตอําเภอแกลงจะเห็นวาโครงการนี้เปนโครงการ
ขนาดใหญท่ีมาจากรัฐบาล แลวโครงการนี้เปนโครงการท่ีเริ่มดําเนินโครงการตั้งแต        
นาจะป 2541- 2543 ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตวาเวนคืนเสร็จเรียบรอย แตยังไมได
กอสราง เพ่ิง จะเริ่มกอสรางในปนี้ ซ่ึงเทาท่ีดูจะผานหลาย อปท . แตดิฉันก็ไมรูรายละเอียด
เหมือนกันวาผานท่ีใดบาง แตวาจะเห็นวามันสงผลกระทบในเรื่องของการวางแผน      
ในการทําถนนคอนขางเยอะเลย อยากจะรบกวนทานประธานสภาฯ เชิญหนวยงาน      
ท่ีเก่ียวของมาอภิปรายใหพวก เราฟงสักนิดนึงวาโครงการเริ่มตนตรงไหน สิ้นสุดตรงไหน 
แลวสวนไหนบางท่ีกระทบกับถนนในแตละพ้ืนท่ี เพราะวาบางครั้งทองถ่ินไมวาจะเปน 
อบต .หรือเทศบาล เขาสงโครงการมาให อบจ . บางทีเราอาจจะไมไดดูรายละเอียดมาก    
ก็ไดพูดคุยกับทาน ผอ .กองชาง อยางนอยทานก็ ไดตระหนัก และไดออกไปตรวจสอบ และ
เชื่อวาพวกเราหลายๆคนก็อยากจะทราบเหมือนกันวาถนนกอสรางทางเลี่ยงเมืองแกลง
หรือบายพาส ซ่ึง จะไปสูจันทบุรีนั้น ระยะขนาดไหน และประโยชนของมันมากมาย   
ขนาดไหน ก็อยากจะเรียนใหทานประธานสภาฯ ชวยดําเนินการดวยนะคะ สวนหนังสือ
ขออ นุญาตใหทางเลขานุการสภาฯ ชวยนําใหทานประธานสภาฯดวย เพ่ือท่ีจะเชิญ
หนวยงานท่ีเก่ียวของมาพูดคุยใหเราฟงคะ ขอบคุณคะ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ก็จะใหเจาหนาท่ีประสานและก็ เชิญทานผูเก่ียวของมารวมประชุมชี้แจงกับเรา  
ประธานสภาฯ แตตองเปนการประชุมครั้งหน านะครับ  
  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
  ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

 

ส.อบจ.เสร.ี.. 
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ส.อบจ.เสร ีสุวรรณวิจิตร เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
 นายเสรี สุวรรณวิจิตร เขต ๘ อําเภอเมืองระยอง   ขออนุญาต สั้นๆ สัก 2-3 เรื่องนะครับ  
 เรื่องแรกก็ข อขอบคุณในเรื่องของภาพและโครงการตางๆท่ีทําใหพ่ีนองประชาชนในเรื่อง

ของสาธารณูปโภค เรื่องถนนนะครับ เรื่องท่ีสองก็ตองขอบคุณทาน ผอ .กองคลัง  เรื่องของ
การรายงานขอมูลการกูเงินและสถานะหนี้คงคางประจําปงบประมาณ 2559 ของเรา   
นะครับ ซ่ึงขอ เอกสาร ไป ก็ไดรับแลว สรุปคราวๆวาตอนนี้เราเปนหนี้โครงการอยู   
ประมาณ 6 โครงการ ภาระหนี้ประมาณ 490 ลานบาท ตรงนี้ก็เปนขอมูลท่ีเราตอง
รับผิดชอบตอไป ซ่ึงขอมูลลักษณะอยางนี้ ผมก็อยากจะใหทานนําเสนอทุกๆป            
ในการประชุมสภาฯ โดยเฉพาะป หนาเปนปท่ีสมาชิกสภาฯของเราครบสมัย สมาชิกสภาฯ
รุนตอๆไปก็ตองรูขอมูลเหลานี้นะครับ เพราะเปนหนาท่ีของนิติบัญญัติท่ีจะตองดูแลและ
ใหคําแนะนําหรือใหฉันทามติในการทํางบประมาณ อีกเรื่องหนึ่งผมอยากฝาก          
ทานประธานสภาฯ ไปยังทานผูบริหารก็คือวาในอนาคตจั งหวัดระยองของเราตองยอมรับ
อยูอยางหนึ่งวาเราเปนเมืองอุตสาหกรรม สิ่งตางๆท่ีมีผลกระทบตอพ่ีนองประชาชน    
ของเรา ในเรื่องของการดํารงชีวิตอยู ไม วาจะในเรื่องของการศึกษา ท่ีทานนายกฯ ไดสราง
โรงเรียนใหมๆรองรับไวก็ดี เรื่องถนนหนทางก็ดี การจราจรท่ีแออัดก็ดี  มลภาวะตางๆ    
ท่ีมากข้ึนทุกวันก็ดี  ซ่ึงเรื่องตางๆเหลานี้มันเปนภาระหนาท่ีของ อบจ . ซ่ึงเราเปน
หนวยงานใหญๆในจังหวัดท่ีใหญท่ีสุดท่ีมาจากพ่ีนองประชาชน  คงตองดูแลใสใจมากข้ึน
เรื่อยๆ เนื่องจากวาปญหามันมีมากข้ึนทุกป ยกตัวอยางงายๆ จากการจราจร รถแน นข้ึน
ทุกป ซ่ึงสิ่งตางๆเหลานี้จําเปนเหลือเกินท่ีจะตองมีการวางแผน ในอนาคตลูกหลานของ
เราจะไดดํารงชีวิตอยูในเมืองระยองไดอยางราบรื่น ก็คงจะไปเรื่องของอนาคตนะครับ     
ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผม ขออนุญาตนําเรียนฝากทานประธานสภาฯไปยังทานผูบริหาร ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องงบประมาณ
  ป 2560 ของ อบจ . ตัวเลขท่ีเร าผานไปนั้น 1,900 ลานบาท แตวาถาทานดูงบประมาณ
  ของสวนราชการอ่ืน ท่ีลงมาในจังหวัดระยอง  เทาท่ีผมทราบในป 2560 แขวงการทางดูแล
  เรื่องทางหลวงท้ังหมด ไดมา 90 ลานบาท ทาน ผอ .แขวงการทางก็มาหาผมวาจะไปทํา
  อะไรได จะดูแลกันยังไง ไดเงินมาแคนี้ นี่คือท้ังบูร ณะและทําแลวนะครับ สวนทางหลวง
  ชนบท นาจะไดอยูประมาณ 100 กวาลานบาท ถาทานเทียบดูทานก็จะเห็นไดเลยวา
  เงินของ อบจ .ระยอง ท่ีลงไปพัฒนาไมวาจะเปนถนนหรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ถือวาเยอะ 
  ถารอสวนราชการ อยางกรมทางฯ ถาอยากจะไดมากกวา 90 ลานบาท ทานก็ตอ งไปวิ่ง
  หางบประมาณในสวนท่ีจะเพ่ิมมาดูแลถนน ทานลองหลับตานึกวาจังหวัดระยองท่ี     
  ทานบอกวาเปนเมืองเศรษฐกิจ  เปนเมืองท่ีมีความเจริญเติบโต แตงบประมาณจากสวนกลาง
  จัดสรรมาตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแคนี้ มันจะมีปญหา ถนนจะพังขนาดไหน  
 
 
 

แลวจะทํา ... 
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         แลวจะทําอยางไร ประเด็นท่ีสอง ผมถามวาถนนท่ีกรมทางฯ มาลงในจังหวัดระยองเปน
  ถนนท่ีออกแบบไวนานแลว เวนคืนไวก็นานแลว อยางเชนเลียบเมืองแกลง ออกแบบไปแลว 
  แตไมไดงบประมาณ  ออกแบบไวเปน 10 ป แลวมากอสราง แนนอนครับ มันจะตองมีปญหา 
  เพราะ 10 ป บานเมืองมันเปลี่ยน ทองถ่ินก็เปลี่ยน บานเรือนก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้น         
  เอาแบบเกามาทําถนนในวันนี้ ตองกระทบแนนอน ท้ังน้ําทวม ปญหาทุกๆอยางจะเกิดข้ึน
  แนนอน ทานสมาชิกสภาฯจะเชิญผูท่ีรับผิดชอบมาชี้แจงทานจะไดประโยชน แลวทานก็จะ   
  แกอะไรไดยาก เพราะยึดแบบเปนหลัก ก็ตองมาทําตามแบบนี่แหละครับ สวนจะกระทบอะไร 
  น้ําจะทวมตรงไหน  ก็ตองไปวากันในการแกไขปญหาตอไป เพราะฉะนั้นชาวบานกับทองถ่ิน   
  ท่ีมีปญหาในพ้ืนท่ีตองนําเสนอฝายกอสรางของกรมทางฯ จึงจะสามารถแกไขปญหาได ไมวา
  จะเปนส ายบานคาย- บานบึงท่ีกําลังตัดอยูนี่ก็มีปญหาเยอะเลย  เพราะเปนแบบเกาหมดเลย   
  จุดกลับรถก็จะกระทบหมด ผมก็เรียนไวเปนขอมูลวา จริงๆแลวมันเปนแบบนี้แหละครับ ไมได
  เงินทันเหตุการณ เราคิดวันนี้ แตไดเงินอีก 10 ปขางหนา ทานลองคิดดูวามันจะสอดคลองกันไหม 
 แตของเราทําวันนี้ แตใชในอีกไมก่ีวันขางหนา ผมเรียนวาถึงแมเราจะมีเงินไมมาก แตเรา

สามารถแกปญหาได เรียกวาถูกตองทันทวงที สํารวจ ออกแบบ แลวก็ไดเงิน เราก็ทําเลย 
งบประมาณของ อบจ .ถึงจะไมมาก แตก็แกไขปญหาได  ถาเทียบกับหนวยงานอ่ืนแลว ถือวา
เรายังสามารถแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชนไดดี สวนทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ         
ท่ีเปนหวงเรื่อง อ่ืนๆ ผมก็เรียนวาเรา พยายามแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชน  แตดวยขอจํากัด 
ในเรื่องเ งินท่ีจํากัดพอสมควร แตวาเราก็ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตามท่ีทานเห็นนี่แหละ ครับ 
งบประมาณป 2559 ตอจากนี้ไปเราก็ตองทําเรื่องเงินท่ีจะตองเก็บใหหมด ไมใหมันตก   
เพราะตกแลวใชยาก เอาป 2559 ข้ึนมาตั้งโครงการใหม รันใหได สวนถามีเงินเพ่ิมก็ตองมา
ทํางบประมาณเพ่ิมเติมป 2559  ถารีบรอนกลัวไมทันก็จะมีฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2  ก็ตองมี    
การวางแผนอีกวาเงินมาเม่ือไหร มาทันไหม สมมุติมาวันท่ี 30 กันยายน เสร็จเลยครับ       
ผมตองนัดทานมาประชุมประมาณ 4 ทุม แลวก็เลิกประชุมเท่ียงคืน เพ่ือไมใหไปลวง         
ในงบประมาณใหม ถาจะเก็บตกจริงๆ ก็ตองเปนแบบนั้น ถาไมทําแบบนี้เงินสะสมจะเยอะ   
แตทานใชไมได นี่คือแนวทางท่ีอยากจะเรียนใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ     
ผูทรงเกียรติ ไดรับทราบวาฝายบริหารของเราทําทุกอยางนะครับ ใหทันเหตุการณ ให ทันเวลา    
และใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ส.อบจ .กนกวรรณ เบญจาทิกุล    กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ             

ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส .อบจ. เขต ๑ อ.แกลง  ขออนุญาตหารือไปยังฝายผูบริหา ร
หรือผูท่ีเก่ียวของนะคะ สมมุติวาถนนทางหลวงอยางสุขุมวิท ไฟบริเวณตามแยกตางๆ ชํารุด   
ถาเรา รับเรื่องจากประชาชนแลว ตองแจงหนวยงานไหน คือไมรูวาอยูในความ รับผิดชอบ
ของใครนะค ะ เชน แยกหวยยางหรือวาแถวเนิน หยอง อยากจะเรียนถามเปนความรู
หนอยคะ ขอบคุณค ะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ทุกฝายเขามีกฎกติกาไมงายนะครับ ถาทางห ลวง
  แผนดินเขาจะทําไฟแดง กติกาของเขาก็คือรถตองสัญจรไปมาตามเกณฑของเขา         
  ถาไมเกณฑนี้ เขาก็ไมทําให เพราะถือวาไมผานเกณฑท่ีเขาตั้งไว สวนราชการอ่ืนจะไป  
  ทําให ขออนุญาตเขา เขาก็ไมอนุญาต เรื่องนี้ทาน ส .อบจ .อุมารูดี  ผมเขาใจท้ังสองฝาย  
  นะครับ แตผมเปนคนกลางอึดอัดมาก เพราะประชาชนบอกอยากไดไฟแดง  แตทางหลวง
  บอกวาปริมาณรถยังไมถึงเกณฑ เราจะไปทําก็ตองขออนุญาตเขา เขาไมอนุญาตก็ทําไมได  
  เวลาเราตั้งเรื่องไวทําไปทํามาเกินงบประมาณ ระยะเวลาก็เกินอีก สตง.ก็เลนงานอีก ยกตัวอยาง 
  เชน โครงการถ นนเลียบทะเลสายทาเรือแกลง- กร่ํา สตง .เลนงานเลยครับ เพราะวาคุณไมได   
  รับอนุญาตจากกรมทางฯ เพราะฉะนั้นเราจึงไมอยากไปทําในสวนท่ีตองใชอํานาจ            
  หรือขออนุญาตอํานาจของคนอ่ืน เพราะมันไมสามารถบังคับอะไรไดเลย ถาทานมีความประสงค
  จะทําอะไรก็แลวแต ทานตองติดตอกับหนวยงานนั้น แลวก็ตองไปชี้แจงโดยเอาพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
  แลวเม่ือทําเสร็จแลวไมมีใครบริหารอีก ไฟดับใครรับผิดชอบครับ เห็นไหมครับมันเปนเรื่องยาก 
  ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  วาทุกอยางโดยเฉพาะ
  กรมทางฯ แข็ง มาก เราจะทําใหเขายังไมเอาเลยครับ เกณฑไมได จังหวัดไมมีอํานาจอนุญาต
  อะไรเลย ทุกอยางตองสงไปกรมหมด พอไปถึงกรมก็ไมรูวาไปไหน สงมาอีกทีก็ไมอนุญาตแลว 
  ตั้งเงินไว เสร็จเลยครับ ตองโอนออก  ชาวบานก็ไมเขาใจวาทําไมไมทําอยางนั้นอยางนี้ นี่คือ   
  สิ่งท่ีเกิดข้ึน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ผมขอประชาสัมพันธนะครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  เขารวมงาน เรื่อง  
ประธานสภาฯ   การบูรณาการความรวมมือการตอตานการทุจริตระหวางโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
  และการรักษาวินัย สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ และบุคลากร อบจ .ระยอง และโครงการ
  ฝกอบรมและสัมมนาใหกับผูนําชุมชนหรือผูมีอาชีพขายหรือผูมีอาชีพรับจาง เก่ียวกับ       
  การปฏิบัติหนาท่ี ในการเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางกับหนวยงานภาครัฐ โดยไดรับเกียรติ
  จากทานภาส ภาสสัทธา อดีตรองเลขาธิการคณะกรร มการ ปปช . เปนสักขีพยานการลงนาม 
  ในอนุสัญญา กําหนดการก็คือวันท่ี 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เปนตนไป         
  ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง 
   พิธีการ 
   1. ลงนามในอนุสัญญาและใหสัตยาบัน การตอตานการทุจริต โดยนายก อบจ .      
  สมาชิกสภาฯ ขาราชการ 
   2. ลงนามภาคีเครือขายการตอตานการทุจริตระหวาง อบจ .ระยอง กับ อปท .       
  ในจังหวัดระยอง 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
   ถาไมมี  ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม    
  เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจ นกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน
  กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน      
  และทองถ่ินของเรา และทายนี้ ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง             
  ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ 
 
 

เลิกประชุม.. 
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เลิกประชุม  เวลา  16.35 น.   

    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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